

\*

Số 02-CT/HU

Duy Tiên, ngày 25 tháng 8 năm 2015

## **CHỈ THỊ**

### **về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện**

Những năm qua, công tác giải phóng mặt bằng được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, cơ chế chính sách và tiến độ thực hiện các dự án. Từ năm 2011 đến năm 2015 huyện đã triển khai hoàn thành và bàn giao mặt bằng 41 dự án với tổng diện tích gần 1000 ha, trong đó có nhiều dự án lớn, phức tạp, yêu cầu tiến độ nhanh. Kết quả đó góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, phục vụ xây dựng huyện công nghiệp và đô thị.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án tiến độ chậm, khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy Đảng chưa lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động, nhất là công tác dân vận của chính quyền ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có thời điểm chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên; giải quyết việc làm cho người lao động sau khi thu hồi đất còn bất cập; nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa đầy đủ (*trong đó có cả cán bộ, đảng viên*), chưa tự giác chấp hành chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng ...

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác giải phóng mặt bằng được Đảng bộ huyện tiếp tục xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để thực hiện mục tiêu xây dựng Duy Tiên thành đô thị loại IV trước năm 2020 và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng huyện công nghiệp; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1- Tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác giải phóng mặt bằng để làm cho mọi người thấy rõ lợi ích, trách nhiệm đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng huyện công nghiệp và đô thị. Nêu cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong vận động nhân dân thực hiện việc giải phóng mặt bằng.

2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đối với các dự án lớn, phức tạp căn cứ tình hình thực tiễn, cấp ủy các cấp xây dựng nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn. Làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống của các hộ có thu hồi đất.

3- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với cơ sở thực hiện nghiêm túc quy trình, nhất là trong quá trình kiểm kê, lập, thẩm định và công khai phương án bồi thường và hướng dẫn tổ chức thực hiện; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên trách làm công tác giải phóng mặt bằng, nhất là Hội đồng bồi thường GPMB huyện, tiểu ban GPMB các xã, thị trấn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm tăng cường cho các cơ quan chuyên môn trực tiếp làm công tác GPMB.

4- Các cơ quan nội chính phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm công tác giải phóng mặt bằng. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc bồi thường GPMB ngay từ cơ sở, không để tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

5- MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng, đây là nhiệm vụ chính trị, là một nội dung thi đua trong hoạt động của mỗi đoàn thể hàng năm.

6- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong huyện có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, thuyết phục gia đình, dòng họ thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; đảng viên, gia đình đảng viên nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng tự giác gương mẫu thực hiện trước nhân dân.

7- Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động xây dựng các kế hoạch kiểm tra, giám sát; thanh tra theo chuyên đề và tập trung vào những nơi có nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức Đảng và đảng viên không chấp hành công tác giải phóng mặt bằng. Có biện pháp kiên quyết đối với các hộ không chấp hành, trường hợp cố tình không thực hiện thì hoàn tất hồ sơ, thủ tục để cưỡng chế theo quy định.

8- Giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ Đảng./.

Nơi nhận

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện; } (để báo cáo)
- Văn phòng Tỉnh ủy; (để phối hợp)
- Các đồng chí HUV;
- Các TCCS Đảng;
- Các ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Lê Văn Quyết